

Số: 414 /BC-BCĐ799

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO

**Tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng**

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-BCA-C04 ngày 04/10/2019 của Bộ Công an về việc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (*sau đây gọi tắt là Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg*), Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện; như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LIÊN QUAN

Hải Phòng là thành phố cảng, thành phố công nghiệp, dịch vụ và du lịch, đô thị loại 1 cấp quốc gia; một cực tăng trưởng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; trọng điểm phát triển kinh tế biển - đảo, có vị trí trọng yếu về kinh tế - quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của Hải Phòng từng bước phát triển, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, vị thế của Hải Phòng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là hoạt động của các loại tội phạm nói chung, nhất là tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã đề xuất với Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy và phát động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, do đó tình hình kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng cao; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; đã tổ chức điều tra triệt xóa nhiều tổ chức, đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn và làm chuyển biến tình hình ở nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ xử lý tội phạm ma túy năm sau cao hơn năm trước; công tác tổ chức cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy tiếp tục được quan tâm, triển khai theo hướng đa dạng hóa về mô hình, xã hội hóa về thành phần tham gia. Các hoạt động phòng, chống tái nghiện và tái hòa



nhập cộng đồng cho người nghiện sau cai được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng tái nghiện góp phần ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy.

Trong năm 2019, trên địa bàn cả nước, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nổi lên tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hợp pháp để tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, trong đó tập trung chủ yếu vào loại ma túy tổng hợp.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Kom Tum; Cục C04 và Công an một số địa phương đã phát hiện bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng ma túy lớn lên đến hàng tấn. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu là người Đài Loan, Trung Quốc câu kết với người Việt Nam ở trong nước và làm ăn ở các nước như Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Philippines, Australia thành lập các công ty sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuê kho, xưởng hàng hóa ở Việt Nam để ngụy trang với vỏ bọc làm ăn hợp pháp. Sau đó các đối tượng điều khiển việc mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào, Thái Lan, Campuchia đưa vào Việt Nam, tập kết tại cơ sở kinh doanh, kho hàng đã thuê sẵn. Ma túy thường được cất giấu lẫn trong hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất như đồ gỗ, thiết bị điện tử, nông sản, trà, hạt nhựa, sắt phế liệu, đồ chơi trẻ em, loa thùng,... để vận chuyển đi các nước như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Nhật Bản, Australia,...

Tại địa bàn Hải Phòng, do thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông (đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển) là một trong những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng để hình thành các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với các thủ đoạn như nêu trên.

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên ngoài vào địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, tập trung trên các tuyến đường bộ. Heroine chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh trên tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung qua Hải Phòng, sau đó chuyển đi các địa phương khác và nước ngoài để tiêu thụ. Nguồn ma túy tổng hợp thâm lậu vào Hải Phòng có nguồn gốc từ các tỉnh Bắc miền Trung, các tỉnh phía Nam về Hải Phòng có sự thay đổi về tuyến, địa bàn thay vì các tỉnh biên giới phía Bắc.

Thời gian qua, Công an thành phố đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm ma túy lớn với tính chất ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, số lượng ma túy thu giữ được ngày càng nhiều<sup>1</sup>.

Tội phạm vận chuyển ma túy bằng đường hàng không qua Cảng hàng

<sup>1</sup> - Hồi 20 giờ 00 ngày 23/7/2017, phòng PC04 kết hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng phá chuyên án 288H triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào về Hải Phòng sau đó chuyển đi các nơi khác tiêu thụ, bắt quả

không quốc tế Cát Bi vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Việc vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam bằng đường biển vẫn diễn biến phức tạp, đã phát hiện thu giữ được số lượng rất lớn ma túy được vận chuyển bằng đường biển<sup>2</sup>. Tuy nhiên, nhìn chung công tác kiểm soát ma túy trên biển còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào Hải Phòng qua đường bưu điện có nhiều khó khăn do các quy định kinh doanh đơn ngành. Việc vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Hải Phòng qua đường bưu điện với nhiều phương thức thủ đoạn mới.

Tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là tại các nhà hàng karaoke, khách sạn, quán bar bia có biểu hiện hoạt động trá hình, hoạt động không có giấy phép kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp. Có nhiều cơ sở núp bóng quán karaoke nhưng được đầu tư cơ sở vật chất để biến thành sàn nhảy trá hình, vũ trường thu nhỏ nhằm lôi kéo người nghiện, người sử dụng ma túy đến để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Nhìn chung, tội phạm về ma túy tổng hợp chiếm trên 80% tổng số vụ án bắt giữ; phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, hoạt động lưu động tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm này ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm ma túy hoạt động lưu động, liên tỉnh đa dạng về hình thức, cố sự cấu kết móc nối với các loại tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, chúng triệt để lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, ngụy trang bằng các vỏ bọc hợp pháp, làm bình phong cho hoạt động phạm tội,... gây nhiều khó khăn trong công tác sàng lọc tội phạm. Một số đối tượng là người Hải Phòng hiện đang sống ở nước ngoài nhưng vẫn đang điều hành một số đường dây ma túy tại địa bàn thành phố Hải Phòng. Có nhiều đối tượng là người Hải Phòng phạm tội về ma túy bị Công an các địa phương khác phát hiện bắt giữ.

Tình hình trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, cản trở sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; là mối lo lớn cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội.

---

tang 01 đối tượng; thu giữ: 60 bánh heroin = 21,044 kg heroine và 8,03675 kg ma túy tổng hợp, 01 ô tô, 02 điện thoại, 204.500.000 VNĐ.

- Ngày 05/4/2019, Phòng PC04 phá chuyên án 419N bắt giữ 03 đối tượng, thu giữ: 09 bánh Heroine = 3,18 kg, 996,72 gam ma túy tổng hợp, 50 viên đạn.

- Ngày 10/5/2019, Phòng PC02 - CATP Hải Phòng phá chuyên án 519M bắt giữ 02 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ: 20 bánh Heroine = 7050,63 gam.

- Ngày 08/7/2019, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng PC04 - CATP Hải Phòng, Phòng 5 - Cục C04 - Bộ Công an, phá chuyên án 719T bắt quả tang 02 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 19,42 kg ma túy tổng hợp, 05 khẩu súng + 15 viên đạn, 01 xe máy, 04 điện thoại di động, 2.590.000 đồng và các tang vật khác có liên quan.

<sup>2</sup> Từ năm 2017 đến năm 2018, Phòng PC04 - CATP Hải Phòng và Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện bắt giữ 03 vụ vận chuyển Lá Khát tại Cảng Hải Phòng thu giữ 8,1 tấn; 01 vụ vận chuyển cần sa thu giữ 107 kg.

## II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2011/QĐ - TTg

### 1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg; năm 2015, Giám đốc Công an thành phố đã tham mưu với Thành uỷ, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BCĐ 799 về thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 4095/KH-BCĐ799 ngày 14/10/2015 của Ban Chỉ đạo 799 về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Quyết định số 2357/QĐ-BCĐ799 ngày 14/10/2015 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

### 2. Kết quả thực hiện

#### *a) Tình hình hoạt động của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy*

- Công an thành phố (là cơ quan đầu mối, thường trực tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy) đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 1363/KH-CAHP-PV11 ngày 02/11/2015 về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tổ chức triển khai quán triệt nội dung các kế hoạch, quyết định, quy chế về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nhằm xác định công tác phối hợp kiểm soát không đồng bộ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của các cơ quan doanh nghiệp; đặc biệt là ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương, kế hoạch phòng, chống ma túy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Các cơ quan, đơn vị: Hải quan, Công Thương, Y tế trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, hằng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và chính quyền các địa phương để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất theo quy định của pháp luật. Trong đó:

+ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tăng cường các biện pháp tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thuộc địa bàn quản lý Hải quan. Đồng thời, tăng cường công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan, kiểm tra giám sát hải quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất qua biên giới. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn hoạt động hải quan được phân công quản lý, các nhóm mặt hàng cấm, hàng hóa là tiền chất,

có chứa tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, nguyên liệu là tiền chất phục vụ trong lĩnh vực y tế, công nghiệp,...

+ Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc Methadone. Sở Y tế đã tổ chức đấu thầu tập trung cung ứng thuốc giai đoạn 2017 - 2019 trong đó có thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của các đơn vị khám chữa bệnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh tổ chức các điểm bán lẻ thuốc gây nghiện trọng điểm trên địa bàn thành phố như: Nhà thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, Nhà thuốc tại số 71 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, Nhà thuốc Quý Hương tại thị trấn An Lão,... để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh đặc biệt là các bệnh nhân ung thư, AIDS giai đoạn cuối trên địa bàn thành phố.

+ Sở Công Thương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các quy định về kiểm soát, quản lý tiền chất công nghiệp đến các doanh nghiệp thông qua các đợt kiểm tra theo kế hoạch hằng năm của Sở như: Thông tư số 49/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Theo đó, các đối tượng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp trong đó bao gồm danh mục hóa chất là tiền chất công nghiệp. Hằng năm, Sở Công Thương đều có công văn đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý hóa chất<sup>3</sup>.

- Trong những năm qua, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong việc theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm; Tổ Công tác liên ngành đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như:

---

<sup>3</sup> - Công văn số 614/SCT-KT ngày 04/5/2018 về việc rà soát, thực hiện các quy định trong lĩnh vực hoạt động hóa chất, đảm bảo công tác an toàn hóa chất tại doanh nghiệp; Công văn số 2070/SCT ngày 05/11/2018 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp, ...

+ Triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp về hoạt động liên quan đến tiền chất nói chung và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, công nghiệp nói riêng.

+ Thường xuyên trao đổi thông tin trong quản lý kiểm soát tiền chất; tích cực phối hợp xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kiểm soát tiền chất phù hợp với thực tế quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn.

+ Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện những quy định về quản lý tiền chất dùng làm thuốc ở các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu, mua bán, sử dụng tiền chất. Tham gia Đoàn Kiểm tra do Sở Y tế chủ trì tiến hành kiểm tra các cơ sở quản lý, kinh doanh thuốc, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở đều thực hiện đúng các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc.

- Việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành: Thực hiện Công văn số 1029/BCA-C04 ngày 22/4/2019 của Bộ Công an về việc đề nghị chỉ đạo kiện toàn Tổ công tác liên ngành và triển khai các nội dung liên quan đến công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Công an thành phố Hải Phòng (là cơ quan đầu mối, thường trực tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy) đã xây dựng văn bản đề nghị các đơn vị thành viên Tổ công tác liên ngành, gồm: Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Hải Phòng, cử 01 đồng chí lãnh đạo Sở, ngành, 01 đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn của các đơn vị tham gia Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, đến nay việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành vẫn chưa thực hiện xong, do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Coong - nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng - Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, nghỉ chờ hưu từ ngày 30/8/2019, nên Tổ liên ngành chưa đề nghị với Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn Tổ liên ngành (nội dung này Công an thành phố đang tiếp tục tham mưu thực hiện).

***b) Công tác kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần***

- Lĩnh vực Hải quan: Các loại tiền chất, chất gây nghiện được xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng chủ yếu là: Aceton (số thứ tự 28), Hydrochloric acid (số thứ tự 36); Methyl Ethyl Ketone (số thứ tự 37), Potassium (số thứ tự 40), Axit Sulfuric (số thứ tự 41), Toluene (số thứ tự 44),... Các tiền chất trên nằm trong danh mục IVB các tiền chất là dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy, thuộc Nghị định 73/2018-NĐ/CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

**c) Công tác kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.**

- Trong lĩnh vực công nghiệp:

+ Các doanh nghiệp sử dụng tiền chất chủ yếu nằm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp chịu sự giám sát của Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, đồng thời chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan thông qua số lượng định mức tiền chất đã đăng ký với Hải quan để thanh khoản cho doanh nghiệp theo hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất hàng xuất khẩu; thực hiện kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp để kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, không để tiền chất bị thất thoát trong quá trình sản xuất, tàng trữ, bảo quản. Các doanh nghiệp đã có báo cáo đầy đủ về lượng tiền chất nhập khẩu, mua trong nước, lượng tiền chất đã sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp và lượng tiền chất tồn kho.

+ Các doanh nghiệp sử dụng tiền chất công nghiệp phải thực hiện các quy định về quyền, nghĩa vụ về cất giữ, bảo quản hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất và thực hiện việc sử dụng tiền chất đúng mục đích, lập sổ theo dõi việc sử dụng tiền chất công nghiệp, không ghi chung với hàng hóa khác; chứng từ, hóa đơn hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp các loại tiền chất công nghiệp; có phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

+ Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh tiền chất cho 10 doanh nghiệp<sup>4</sup> (trong đó có liên quan đến sản xuất, kinh doanh hóa chất là tiền chất công nghiệp).

+ Thực hiện kế hoạch đăng ký thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hằng năm Sở Công Thương đều tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung liên quan đến các quy định về quản lý tiền chất công nghiệp<sup>5</sup>.

- Trong lĩnh vực Y tế:

+ Sở Y tế là đơn vị duyệt dự trữ mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần cho các đơn vị có sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và Methadone. Việc dự trữ, duyệt dự trữ được thực hiện theo biểu mẫu và quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của

---

<sup>4</sup> Các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận gồm: Công ty Cổ phần DAP - Vinachem; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình; Công ty TNHH công nghiệp hóa chất Inchemco; Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Vân Long CDC; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phú Lâm; Công ty Cổ phần hóa chất Miền Bắc; Chi nhánh Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam) - Nhà máy cảng Hải Phòng; Chi nhánh Hóa chất Hải Phòng - Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex; Công ty Cổ phần Ác quy tia sáng; Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng.

<sup>5</sup> Từ năm 2014 đến năm 2019, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra 90 lượt doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố.